

**CHỈ THỊ**

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Trong những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nói chung và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa nói riêng, đã được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực. Nhiều mô hình liên kết sản xuất, chuyển đổi ruộng trồng sang sản xuất đa canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác và nâng cao thu nhập cho người nông dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại, hạn chế: Diện tích chuyển đổi nhìn chung còn nhỏ lẻ, chưa tạo vùng cây trồng hàng hóa tập trung, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cơ chế, chính sách liên quan còn bất cập, chậm đổi mới nên chưa khuyến khích được nông dân và doanh nghiệp đầu tư tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Công tác quản lý nhà nước về đất đai còn thiếu chặt chẽ, còn để xảy ra một số vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung, trong việc khuyến khích nông dân và doanh nghiệp đầu tư tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nói riêng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành và người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, chính sách của Tỉnh về tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để đổi mới, tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị, hiệu quả sử dụng đất tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò, hiệu quả của tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất lúa.

2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông

nghiệp; sự quyết liệt, sát sao của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Xác định việc tích tụ ruộng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp trên đất trồng lúa là giải pháp để nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập của người dân, tạo đột phá trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và là cơ sở để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

3- Tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp đầu tư tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; rà soát, bổ sung, sửa đổi các chính sách hỗ trợ đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tổ chức sản xuất tại các vùng chuyển đổi nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm.

4- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, nhất là đất nông nghiệp; tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện chuyển đổi ruộng trồng sang sản xuất đa canh; rà soát các diện tích đã chuyển đổi, nếu thực sự là vùng úng trũng, liền thửa gọn vùng, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì đưa vào kế hoạch chuyển đổi để phát triển sản xuất. Kiên quyết không để nảy sinh các sai phạm mới trong thực hiện chuyển đổi; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị để xảy ra vi phạm.

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

5- Các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị tại địa phương, đơn vị mình.

6- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng quý báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư, | để báo cáo
- Văn phòng TW,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các ban xây dựng Đảng, BCS đảng, Đảng đoàn tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

